



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมยินดีครบ ๒๓ ปีที่บางจากอุดหนุนสหกรณ์ตั้งปั๊มชุมชน ซึ่งช่วยเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่มผลกำไรและเสริมความเข้มแข็งให้สหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมยินดีในโอกาสที่บริษัทบางจาก (มหาชน) ตั้งปั๊มชุมชนบางจากก้าวสู่ปีที่ ๒๓ โดยการสนับสนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมได้ตั้งปั๊มชุมชนเพื่อบริการแก่เกษตรกรและชาวบ้าน ปัจจุบันมีการขยายธุรกิจปั๊มน้ำมันชุมชนที่ดำเนินการโดยสหกรณ์จำนวน ๕๘๐ แห่ง ซึ่งปั๊มชุมชนเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่มผลกำไรและเสริมความเข้มแข็งให้สหกรณ์ได้อย่างดี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมงานแถลงข่าว ปั๊มชุมชนบางจาก เทปโตสู่ปีที่ ๒๓ วิถีที่ยั่งยืน สร้างความสุขสู่ชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บางจากฯ(มหาชน) จำกัด ว่า ทางบริษัท บางจากฯ ได้เข้ามาสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งสถานีบริการน้ำมันชุมชน โดยเห็นว่าชุมชนและสหกรณ์มีความต้องการใช้น้ำมันเพื่อการเกษตรและมีความพร้อมในเรื่องพื้นที่สร้างสถานีบริการน้ำมันได้ จึงริเริ่มที่จะจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันชุมชนซึ่งดำเนินงานโดยสหกรณ์แห่งแรกที่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการขยายผลสร้างสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากทั้งหมด ๕๘๐ แห่ง ส่วนด้านยอดขายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันชุมชนของสหกรณ์มีปริมาณสัดส่วน ๒๗% จากยอดขายโดยรวม ซึ่งทางบริษัท บางจากฯ ตั้งเป้าที่จะขยายเพิ่มให้ครบ ๗๐๐ แห่งในปี ๓ ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ การที่สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชนจะส่งผลดีต่อสมาชิกและชุมชน เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม และมีความต้องการใช้น้ำมันเพื่อทำการเกษตรเป็นหลัก สถานีบริการน้ำมันชุมชนจึงเป็นการดำเนินธุรกิจที่ให้บริการและตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างดี โดยขนาดของสถานีบริการน้ำมันจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของสมาชิกและชาวบ้านในชุมชนเป็นหลัก และเน้นการดำเนินธุรกิจที่ใช้หลักของการลงทุนพอเหมาะกับต้นทุนที่มี เจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของสถานีบริการน้ำมันชุมชนในระยะยาว ซึ่งธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชนเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่มผลกำไรและเสริมความเข้มแข็งให้สหกรณ์ได้อย่างดี

“ การที่สหกรณ์จะประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ย่อมกระทำได้ แต่ต้องยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากปัจจุบันขบวนการสหกรณ์มีจำนวนสมาชิก ๑๑ ล้านคน จำนวนกว่า ๘,๐๐๐ สหกรณ์ ทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นสหกรณ์การเกษตรจำนวน ๕,๖๐๐ สหกรณ์ จำนวนสมาชิกกว่า ๖ ล้านคน การตั้งสถานีบริการน้ำมันชุมชนนั้น สามารถส่งผลเป็นรูปธรรมในการช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานแก่เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงคนในชุมชนนั้นด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว